



TK Conference on Reading 2012



ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน

ชานซูอัน (Chan Soo Ahn)

TK
park
อุทยานการเรียนรู้

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2555

TK Conference on Reading 2012

วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร



ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน

1. ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน (Citizen Action for Reading Culture) กับมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือแห่งประเทศไทย (Book Culture Foundation of Korea)

ประชาชนที่มีความตระหนักรู้

มนุษยชาติที่ไตร่ตรองเป็น

สังคมที่มีความคิดความอ่าน

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” คือ ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่มุ่งสร้างสังคมที่มีพื้นฐานอยู่บนความภาคภูมิใจของมนุษยชาติ การไตร่ตรอง และมีวิวัฒนาการ

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่พยายามหาทางขยายและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ฐานความรู้ เพื่อที่ประชาชนถ้วนหน้าจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะเข้าถึงความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างสรรค์สังคมที่ประชาชนทุกคนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงหนังสือได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และทำให้เกิดสังคมใหม่ที่ประชาชนสร้างค่านิยมของตนเองโดยที่สามารถเข้าถึงการศึกษา วัฒนธรรม ข้อมูลและความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มที่ รู้จักตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างมีหลักการและเหตุผล รวมถึงประชาธิปไตยอันเปี่ยมด้วยความยุติธรรม โดยการปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมผ่านการอ่าน “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เป็นความเคลื่อนไหวที่ริเริ่มโดยประชาชนเองที่ต้องการขยายฐานการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพด้วยหัวใจอันอบอุ่นจากการมีคุณธรรม จินตนาการ และความรู้สึกที่ละเอียดละไมอันเป็นผลจากการอ่าน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมที่ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกัน



“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เป็นความเคลื่อนไหวที่มีเหตุอันควรและจริงใจที่จะสรรค์สร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ความสำคัญของการอ่านนั้นได้ถูกลดทอนคุณค่าลงและประชาชนก็ไม่ได้มีโอกาสอันเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อการอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันจากระบบที่มีการแข่งขันสูงและความยุติธรรมในสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามของ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” มุ่งไปที่การพยายามนำเอาความเป็นมนุษย์และความยุติธรรมกลับคืนมาสู่สังคมโดยอาศัยการเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่านและการศึกษาที่เหมาะสม

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดในสังคมและเปิดประตูสู่ประโยชน์ของวัฒนธรรมด้านจิตใจให้กับทุกคนได้โดยอาศัยพลังความร่วมมือของปวงชนอันเป็นผลจากการอ่านและความรู้

1-1. เราทำอะไรบ้าง

ภารกิจของ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ได้แก่

- ขยายความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้
- สร้างสังคมที่ประชาชนมีวุฒิภาวะให้เกิดขึ้นจริงผ่านทางวัฒนธรรมการอ่าน
- สร้างวัฒนธรรมและชุมชนที่มีรากฐานอยู่บนความเป็นมนุษย์ชาติ

ภายใต้ภารกิจเหล่านี้ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไปนี้

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- โครงการห้องสมุด
- โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) - โครงการที่มุ่งให้เด็กๆ รู้จักและรักการอ่าน
- การสนับสนุนห้องสมุดขนาดเล็กและห้องสมุดโรงเรียน
- เสริมสร้างสวัสดิการที่มีรากฐานอยู่บนวัฒนธรรมทางจิตใจ
- ข้อเสนอทางด้านกฎหมาย



- ศึกษา วิจัย ส่งเสริม การศึกษา
- พัฒนาเนื้อหาและรายการด้านวัฒนธรรม
- สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์

1-2. ห้องสมุดสร้างเด็กให้เติบโต

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” สร้าง “ห้องสมุดมหัศจรรย์”

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ริเริ่มโครงการ “ห้องสมุดมหัศจรรย์” ใน พ.ศ. 2546 เพื่อนำบริการห้องสมุดมาสู่เยาวชนทั้งในเมืองเล็ก เมืองใหญ่ และพื้นที่ห่างไกลในชนบท และจนถึงปัจจุบันสามารถสร้างห้องสมุดเยาวชนได้แล้ว 11 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดมหัศจรรย์ใน ชุนซอน เจซอน จินเฮ เจจู เซาวิโป ซองจู อุลซาน กึมซาน บูเปียง จังอึบ และกึมเฮ

โครงการ “ห้องสมุดมหัศจรรย์” โครงการแรกลักษณะนี้ในเกาหลีได้สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างให้กับเยาวชน

ห้องสมุดมหัศจรรย์นำเสนอสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจที่เด็กๆ จะสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องมีการกีดกันจินตนาการของตนเอง ห้องสมุดมหัศจรรย์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชุมชน สถานดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ และในเวลาเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งการอ่านที่ถูกต้องสำหรับเด็กๆ อีกด้วย

“ห้องสมุดมหัศจรรย์” นำเสนอรูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

1. รูปแบบด้านพื้นที่

“ห้องสมุดมหัศจรรย์” ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดที่ว่า ห้องสมุดสำหรับเด็กจะต้องเป็นสถานที่แห่งความสุขที่เต็มไปด้วยจินตนาการที่สดใสและร่าเริง ห้องสมุดมหัศจรรย์เป็นสถานที่สวยงามและน่ารื่นรมย์ เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อันประกอบไปด้วยพื้นแบบออนดอล (Ondol floor) ซึ่งเป็นระบบการให้ความอบอุ่นจากพื้นแบบดั้งเดิมของเกาหลี ห้องเด็กอ่อน ห้องเล่านิทาน ห้องอเนกประสงค์ โพรงขนาดเล็ก และห้องใต้เพดาน



2. รูปแบบการดำเนินงาน

“ห้องสมุดมหัศจรรย์” สร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเอกชน การก่อสร้างห้องสมุดมหัศจรรย์ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินบริจาคจากภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ในขณะที่การจัดการจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ประกอบด้วยกรรมการจากทุกสาขาอาชีพของผู้เป็นตัวแทนชุมชนและหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น

3. รูปแบบกิจกรรม

“ห้องสมุดมหัศจรรย์” มีกิจกรรมหลากหลายที่ดึงดูดใจเด็กและเยาวชน อาทิ กิจกรรม “การอ่านออกเสียง” “การร้องเพลง” “การแสดงละคร” “กิจกรรมวาดภาพระบายสี” “กิจกรรมสื่อผสม” “การทัศนศึกษา” “งานคอนเสิร์ต” ฯลฯ กิจกรรมที่สร้างสรรค์หลากหลายในห้องสมุดมหัศจรรย์นี้ทำให้เด็กและผู้คนในท้องถิ่นมีความสุข

1-3. โครงการหนังสือเล่มแรกแห่งเกาหลี (Bookstart Korea)

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” จัดทำโครงการหนังสือเล่มแรกแห่งเกาหลี ขึ้น

โครงการนี้เป็นโครงการที่ภาคประชาสังคมมุ่งหวังจะสนับสนุนเยาวชนผ่านแนวคิด “เริ่มต้นชีวิตด้วยหนังสือ” และมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบหนังสือจำนวน 1 ชุดให้กับเด็กแรกเกิดในเกาหลีทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเริ่มต้นชีวิตอย่างเหมาะสม ชุดหนังสือเล่มแรกนี้จะถูกแจกจ่ายโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดมหัศจรรย์ สำนักงานหมู่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้สื่อสารกัน ทำความรู้จักกัน และอ่านหนังสือภาพไปด้วยกัน หนังสือจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านสติปัญญา และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ โครงการหนังสือเล่มแรกทำให้เกิดวัฒนธรรมการรวมตัวกันในครอบครัวผ่านทางหนังสือ

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เริ่มต้นโครงการหนังสือเล่มแรกเมื่อ พ.ศ. 2546 จนปัจจุบันนี้ได้ครอบคลุมไปแล้วจำนวน 137 พื้นที่ จากทั้งหมด 229 พื้นที่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศ และตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี



โครงการหนังสือเล่มแรก เป็นการร่วมมือกันกับโครงการที่คล้ายคลึงกันในยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย และหมู่เกาะพอล์คแลนด์ และเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

โครงการหนังสือเล่มแรกแห่งเกาหลี ได้เสนอรูปแบบใหม่ในการดูแลเด็กและเยาวชน โครงการนี้ได้เผยแพร่แนวความคิดการดูแลเด็กและเยาวชนแบบร่วมมือร่วมใจกัน เนื่องจากมีรากฐานอยู่บนการร่วมด้วยช่วยกันของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง

1-4. แนวคิดริเริ่มห้องสมุดในโรงเรียน

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ให้การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนในชนบท

โรงเรียนจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อึดอัดจนไม่สามารถมีห้องสมุดดีๆ ได้มากนัก นักเรียนทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะได้อ่านหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนที่สวยงามและมีบรรยากาศน่ารื่นรมย์ ยิ่งไปกว่านั้น ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนยังจะเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่น “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” จึงไม่เพียงแต่สร้างห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นหัวใจของการศึกษาเท่านั้น แต่ยังริเริ่มเสนอรูปแบบใหม่ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอีกด้วย

1-5. ห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับทุกคน

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ให้การสนับสนุนห้องสมุดขนาดเล็ก

โครงการ “ห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับทุกคน” มอบโอกาสในการเข้าถึงบริการ และเครื่องมือด้านข้อมูลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ปัจจุบัน “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ประสบความสำเร็จในการสร้างหรือปรับปรุงห้องสมุดชุมชนไปแล้ว 19 แห่ง ห้องสมุดสำหรับเกษตรกร 2 แห่ง และมอบหนังสือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ ให้กับห้องสมุดชุมชนจำนวน 298 แห่งอีกด้วย

ห้องสมุดสำหรับเด็กขารามตั้งอยู่ในพื้นที่เหมืองเก่าในเขตกังวอน ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ใน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับโอกาสที่จะเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสืออันเป็นผลมาจากโครงการ “ห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับทุกคน” ของ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน”



นอกจากนี้ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ยังได้สร้างห้องสมุดเบบาวู ในออกซอน เขตกังวอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีห้องสมุดมาก่อน

1-6. อ่าน คิด สร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” มีภารกิจที่จะสนับสนุนการอ่านในรูปแบบดังต่อไปนี้

- อภิปรายกลุ่ม
- เปิดเวทีอภิปราย
- สัมมนา
- เปิดเวทีนโยบาย
- โปรแกรมการพัฒนา
- สนับสนุนด้านการศึกษา
- บริการให้คำปรึกษา

1-7. หลักสูตรทางการศึกษาเพื่อการได้วาที

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” จัดหลักสูตรอบรมการได้วาทีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะ ในหลักสูตรนี้มีการอบรมการอภิปรายและการอภิปรายหนังสือสำหรับครู บรรณารักษ์ นักศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครอง

1-8. การบรรยายสาธารณะ

การบรรยายสาธารณะที่จัดขึ้นโดย “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้บรรยายและให้ความคิดเห็นเบื้องต้นกับประชาชนชนทั่วไป



1-9. การเดินสายบรรยายโดยทูตวัฒนธรรม

นักเขียน นักดนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร และศิลปินได้รับการเชิญชวนมาให้เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการสัมมนาในห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดขนาดเล็ก และห้องสมุดมหัทศจรีย์ทั่วประเทศ

1-10. เพื่อนรักนักอ่าน

โครงการ “เพื่อนรักนักอ่าน” ช่วยเด็กๆ และเยาวชนที่มีฐานะยากจนและมีความบกพร่องด้านการอ่านและการเรียนรู้ เด็กๆ เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนให้อ่านและเรียนรู้โดยมีการดูแลเป็นพิเศษจากอาสาสมัครในห้องสมุดที่มีความร่วมมือกับ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน”

1-11. หนังสือมีปีก

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” บริจาคหนังสือจำนวนหนึ่ง และมอบโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์หลากหลายด้านวัฒนธรรมแก่นักเรียนทั่วประเทศ

1-12. การสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมหนังสือ

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” มอบความช่วยเหลือให้กับชมรมหนังสือหลายแห่ง อันเป็นการสนับสนุนประชาชนในเรื่องวัฒนธรรมการอ่าน และการศึกษาอย่างเสรี

2. วิธีบริจาค

กรุณาลงทะเบียนเป็นผู้บริจาครายเดือนผ่านทาง CMS ของขวัญที่ท่านมอบให้เป็นรายเดือนนี้จะช่วยโครงการในการขยายความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษา วัฒนธรรม ข้อมูล และความรู้ เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตที่ดีโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นการยกระดับการให้บริการห้องสมุด



มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือแห่งประเทศไทย

มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” และเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” ด้วย

2-1. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน”

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” แห่งมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือ ต้องอาศัยการอนุเคราะห์ โดยความสมัครใจจากทุกภาคส่วน เพื่อที่การดำเนินงานต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้สนใจสามารถบริจาค หรือร่วมเป็นอาสาสมัครได้ ทั้งนี้ หน่วยงานยินดีรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากบริษัทและผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย

3. คำประกาศของ “ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน” เนื่องในโอกาสฉลองวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก

หนังสือถือเป็นความทรงจำ การสร้างสรรค์ ความคิด และการแสดงออกของมนุษยชาติ อย่างที่ทราบกันดีว่า วัฒนธรรมยุคแรกๆ ของมนุษย์เริ่มต้นด้วยตัวอักษรและหนังสือของอียิปต์และเมโสโปเตเมีย หลักฐานของหนังสือชิ้นแรกมาจากยุคเมโสโปเตเมียเมื่อ 5,000 ปีก่อนในรูปแบบแผ่นดินเหนียวที่จารึกด้วยปากกาปากแหลมซึ่งถูกใช้บันทึกอักษรภาพ ชาวเมโสโปเตเมียยังได้สร้างห้องสมุดเพื่อเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้ และนี่เองคือต้นกำเนิดของห้องสมุดที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ตามที่มีการจดบันทึกไว้โดยชาวซูเมเรียนเมื่อเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเดินทางเข้าไปในพื้นที่พสุธา และแข่งขันกับเทพเจ้าแห่งความมืดมืดนาน 7 วัน เกิดต้นไม้สีเขียวงอกขึ้นมาจากพื้นดินที่รกชัฏซึ่งยังปราศจากสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นไปได้ว่า เนื่องมาจากมรดกที่เรียกว่าหนังสือนี้เอง เราจึงได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่งดงามของเมื่อ 5,000 ปีก่อน ความคิดและจินตนาการจากยุคนั้น ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและจินตนาการต่อเนื่องไปไม่รู้จบ หากมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่จดจำ คิดใคร่ครวญ และแสดงออกซึ่งจินตนาการแล้ว เราคงจะไม่มีความเป็นตัวตนของเรา หนังสือมีอยู่ก็แต่ในหัวใจของสิ่งมีชีวิต

เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนี้ ที่จะต้องหาหนทางที่จะสื่อสารกับผู้คนในส่วนอื่นๆ ของโลก ไม่เพียงเท่านั้น เรายังต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน และเคารพในความแตกต่าง เราเชื่อว่า “วันหนังสือโลก” ที่จัดขึ้นโดยยูเนสโกตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องการสื่อสารความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ



จิตวิญญาณแห่งความอิสระเสรี และหนังสือคือเครื่องมือที่สันติและมีพลังที่สุดซึ่งจะใช้ส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณดังกล่าวได้ เรามั่นใจว่าหนังสือสามารถเปิดประตูสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การมีอิสระเสรี รวมถึงการนำพามนุษยชาติไปสู่หนทางแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงไม่ควรมองข้ามความจริงที่ว่าหนังสือเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความรู้ที่ดีที่สุด หนังสือกระตุ้นให้เกิดจินตนาการที่ดีที่สุดและยังเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ สื่อกลางนี้จึงควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นความบันเทิงเรีงรมย์สำหรับทุกๆ คน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าห้องสมุดโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์กับผู้คนโดยกว้างขวาง และควรมีการสร้าง ใช้ และปรับปรุงห้องสมุดสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น โดยที่การแพร่กระจายของวัฒนธรรมการอ่านจะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันทางความรู้ ข้อมูล และการแสดงออก และทำให้สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่เหมาะสม สร้างสรรค์และปรกติได้ เนื่องในโอกาสแห่งการฉลองวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลกครั้งที่ 7 นี้ เราหวังที่จะย้ำเตือนทุกท่านถึงทุกสิ่งที่เราร้องขอจากสังคมและภารกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมของเรา

“ปฏิบัติการพลเมืองเพื่อวัฒนธรรมการอ่าน”, 23 เมษายน 2545

ที่อยู่: 2F Yilsuk Memorial Hall, #25-1 Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul 110-809, Korea

โทรศัพท์: +82-2-3675-8783~4

โทรสาร: +82-2-3675-8788

E-mail: read3@chol.com

Homepage:: <http://bookreader.or.kr/>

<http://www.bookstart.org/>